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วันอังคารที่   19  ธันวาคม  2566 เวลา 09.00 น.    
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   โดยการประชุมครั้งนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   ไดร้่วมประชุมร่วมกับ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   โดยมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    สมาชิกสภาต าบลโตนด หมู่ที่ 1  
หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5   ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 7   ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 9    และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ประจ าปี 2566  และการก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2567 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   
โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ หรือมติที่ประชุม ดังนี้ 
๑. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแต่โครงการมีเยอะเกินไป ท าจริงได้น้อยมาก ควรพิจารณาถึงความเป็นไป

ได้ว่าในปีหนึ่งๆ มีงบประมาณที่ใช้ได้จริงเท่าไหร่ 
๒. ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน 
๓. โครงการที่ได้ท าไปในปี 2566  ส่วนใหญ่ประชาชนพึงพอใจ เหมาะสมแล้วดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
๔. เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง 
๕. เรื่องการเบิกจ่ายค่าส ารวจสุนัขและแมว  ควรเบิกจ่ายให้แก่ผู้ส ารวจด้วย 
๖. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส าคัญมาก  ควรท าเป็นประจ าทุกปี 

ซ่ึง องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   ได้น ามติที่ประชุมของการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด    ตามท่ีผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะ  มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการจัดท าเป็นรูปเล่มน าเสนอต่อนายก อบต.โตนด  เพื่อที่จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.โตนด  
ได้รับทราบต่อไป  เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป   


